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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 3/2565 

วันอังคารที ่3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

และออนไลน์ระบบ ZOOM 
      ------------------------------------- 

ผู้มาประชุม (Onsite) 
1. ดร.ชุมพล                       พรประภา ประธานกรรมการ 
2. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ                       
3. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
4.   รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
5.  นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
6. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการ 
7. นายสาโรจน์ อนันตอวยพร กรรมการ 
8. ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 
9. นางดวงใจ เนตระคเวสนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Onsite) 
1. ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ผศ.รสสุคนธ ์ สงคง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
4. นางกรุณา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 
5. นางสาวธนพร ภู่นพคุณดี กองพัฒนานักศึกษา 
6. นายเทียมเมฆ ไชยคง กองพัฒนานักศึกษา 
7. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 
8. นางสาวศศิชา เครือกนก กองพัฒนานักศึกษา 
9. คุณอารียาภรณ์ สุวรรณณัง ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
10. Ms.yamin Thwe นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. นายเจต คารวะ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
12. นางสาวพนิดา เศรษฐานันท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13. นายทศพร บุญกัณหา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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14. นายทศวรรษ แผลงมน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
15. นายจักร ี เกียรติประภาพกุล นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
16. นางสาวฐิติกาญจน์ ค าโทน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  

ผู้มาประชุม (Online) 
1.   ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ 
2.   รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
3. นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการ 
4. รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย ์ กรรมการ  
5.  ศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ    
6. ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช กรรมการ    
7.  ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Online) 
1. ผศ.สมคิด สวนศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์ 
2. ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4. ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. รศ.วสันต์ กันอ่ า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะบริหารธุรกิจ 
6. ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ ปรีชาวีรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลขน 
7.  ผศ.ดร.ณัฐชรัฐ แพกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8. ผศ.นที ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
9. นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะการแพทย์บูรณาการ 
10. รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

                                                                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
12. นางสาวปณิตา จ้อยทองมูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
13. นางธิดารัตน์ โสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
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14. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  กองพัฒนานักศึกษา 

15. นางสาวอรษา คชสีห์ หัวหน้าฝายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 
16. นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

  กองพัฒนานักศึกษา 
17. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองพัฒนานักศึกษา 
18. นางน้ าอิง มาลัย  หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย 

  กองพัฒนานักศึกษา 
19. นายวรชาติ กลสัตยสมิต แทนหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   กองพัฒนานักศึกษา 
20. นายสุพจน์ ลานนท์ หัวหน้าฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
21. นายชานน พันธุ์นายัง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22. นายสรายุทธ์ ปุ่นหรั่ง สภานักศึกษา 
23. นายวราวัศน์ พิรธนาพัฒน์ด ารง องค์การนักศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
2. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ 
3. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข า กรรมการ 
4. ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น 
             ดร.ชุมพล พรประภา ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 

กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - การจัดล าดับคุณภาพการศึกษา QS Stars นอกจากจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้า 
มาเรียนและจ านวนอาจารย์ต่างชาติที่ เข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ควรค านึงด้วยว่าการ
ที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาตินั้น มีประโยชน์อย่างไรบ้างกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เช่น การเรียนรู้การใช้ภาษา การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เป็นต้น  
  - การปรับปรุงหอพักนักศึกษา อยู่ในกระบวนการปรับปรุงขั้นตอนใดแล้ว ขอให้น าผล
การด าเนินงานรายงานให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 
  - การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ควรมีการด าเนินการจัดท า 
โดยมีข้อความอย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น 
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  - ควรมีการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
สื่อสารเบื้องต้นได้ โดยเฉพาะผู้ท าหน้าที่ให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
  - การประหยัดพลังงาน ควรมีการน าพลังงานโซล่าเซลล์เข้ามาใช้ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย
ของมหาวิทยาลัยฯ ลงได้ 

     มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                        
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล (เลขานุการคณะกรรมการฯ) รายงานจ านวน  
ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565  ดังนี้ 
 - คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบลฯ จ านวน 10 ราย  
ทางออนไลน์ จ านวน 9 ราย และลาประชุม จ านวน 2 ราย 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบลฯ จ านวน 1 ราย และทางออนไลน์ 
อีกจ านวน 23 ราย ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา/หัวหน้าฝ่าย
กองพัฒนานักศึกษา/ผู้แทนผู้น านักศึกษา 
     - ผู้น าเสนอข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบลฯ จ านวน 4 ราย ประกอบด้วยคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และทางออนไลน์ จ านวน 1 ราย คือ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

                         มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 
                       เม่ือวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565  
 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคาร 
ที่ 5 เมษายน 2565 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา  
และได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการประชุม ดังนี้ 
  1. รับทราบการรายงานการด าเนินกิจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ 
คุณฐาปนิต  โชติกเสถียร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ประกอบอาชีพนักออกแบบ
จัดสวน ยังเปิดร้านคาเฟ่ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนอกเหนือจากงานประจ า  คณะกรรมการฯ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมท างานในการออกแบบจัดสวนให้กับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 

 2. รับทราบสรุปผลการจัดโครงการสัมมนาทบทวนและก าหนดนโยบายพัฒนากิจการ
นักศึกษา เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คลีนฟาร์ม จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 29 คน 
ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา กรรมการด าเนินงานโครงการ   
คณะกรรมการฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมเพ่ือสรุปประเด็นต่างๆ โดยให้มีรายละเอียดของกระบวนการ
ด าเนินการที่ชัดเจน เช่น จัดท าเป็นแผนงาน ก าหนดระยะเวลา (Gantt Chart) และน าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณา ต่อไป 
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                       3. รับทราบการน าเสนอโครงการเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ ภายใต้โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจ าปี 2565  
ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือเป็นการบ่มเพาะ
ความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจเพ่ือก้าวเป็นผู้ประกอบการหลังเรียนจบ จัดขึ้นระหว่าง 25-28 เมษายน 2565  
ซึ่งในปีนี้ได้ก าหนดโควตาให้ครอบคลุมทุกคณะ คณะกรรมการฯ ขอให้ทุกคณะ ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ในหลายๆ ช่องทางให้มากขึ้น 
  4. รับทราบการรายงานข้อมูลประเมินคุณภาพการศึกษา QS STARS  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อยู่ในระดับ 4 ดาว จากระดับ 5 ดาว คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัย ฯ
ควรตั้งเป้าหมายการประเมินคุณภาพ QS Star ให้สามารถขึ้นสู่ระดับ 5 ดาว 
    5. รับทราบการรายงานการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่อันดับโลก โดย มทร.ธัญบุรี  
ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล และวางแพลตฟอร์มในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่ระดับสากล ภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2565-2567)  

 6. รับทราบการรายงานการจัดงานมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565-2  มีนาคม 2565 จ านวน 23 ราย และปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13-16 
มีนาคม 2565 จ านวน 23 ราย 

        7. รับทราบการรายงานผลการเลือกตั้งผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประจ าปี 2565 เมื ่อวันที ่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษามาใช้สิทธิ ์ เลือกตั ้ง จ านวน 13,958 คน  
จากจ านวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 22,815 คน คิดเป็นร้อยละ 61.18 กลุ่มที ่ได้รับเลือกตั ้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจ าปี 2565 คือ กลุ่ม Alpha RMUTT  
น าโดย นายวราวัศน์ พิรธนาพัฒน์ด ารง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้น า
กลับไปปรับปรุงข้อมูลการน าเสนอ โดยขอให้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี และให้วิเคราะห์ 
หาสาเหตุของนักศึกษาที่ไม่มาใช้สิทธิ์ว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีใด เพ่ือการพัฒนาการด าเนินการ และควรรณรงค์ให้
นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้มากที่สุด นอกจากนี้ ผู้ด าเนินโครงการฯ  
ควรตั้งเป้าหมายของจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยเทียบสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาท้ังหมดด้วย 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 
มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  การรายงานการด าเนนิกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ  

และศิษย์ปัจจุบันที่หารายได้ระหว่างเรียน 
       - คุณอารียาภรณ์  สุวรรณณัง  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบ

แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงประวัติความเป็นมาและแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็ก 
ที่ใฝ่ฝันอยากมีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นของตนเอง และยังมีความชอบในการแต่งตัวด้วยผ้าไทย โดยในระดับชั้น ปวส. 
ได้เลือกเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สาขาแฟชั่นสิ่งทอ ช่วงเทอมที่ 3 ตอนไปฝึกงานเกิดแรงบันดาลใจ
อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงเริ่มเก็บเงินจนสามารถซื้อจักรเย็บผ้าได้ 1 ตัว เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
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สร้างรายได้ระหว่างเรียน และค่อยๆ เก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง จึงได้มาสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ มทร.ธัญบุรี  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย โดยไม่ได้ขอเงินจากพ่อแม่เลย  
เพราะครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน พ่อแม่อายุมากและไม่ได้ท างาน และเมื่อมาเรียนที่ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วม
โครงการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท าให้ได้รับประสบการณ์ รวมถึงได้รับโอกาสที่ดี เช่น โครงการผู้ประกอบการ
และนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ โดยน าผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลต่างๆ 
จากความมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงท าให้ปัจจุบันประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
โดยออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าหลากหลาย เช่น งานตัดชุดแต่งงานส่งให้กับแบรนด์  ViiRis Bridal Wedding Studio 
งานตัดเย็บชุดไทยจิตรลดาให้กับแบรนด์ Cotton Boutique เป็นต้น รวมถึงงานตัดเย็บขึ้นตัวอย่าง งานสร้าง 
แพทเทิร์น นอกจากนี้ยังตัดเย็บชุดให้กับผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยประจ าปี 2565 และผู้เข้าร่วมประกวด  
Miss Grand Thailand 2020 อีกด้วย  

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยควรช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษา เพื่อเป็นการลดความเหลี่อมล้ า  

ทางการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา  และควรรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาเก็บเป็นข้อมูล  
เพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาในด้านต่างๆ ต่อไป 

 - มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ
และท าการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างแพร่หลาย  เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่
นักศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้สนใจอยากเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น 

 - มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ 
ให้มากขึ้น อาจเริ่มจากประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน เป็นต้น 

 - ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ 
ศิษย์เก่าที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

         - นายชานน  พันธุ์นายัง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานให้ที่ประชุม
ทราบถึงประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย โดยส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสตรี
พัทลุง  หลังจากนั้นได้มาศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี โดยได้พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จาก
การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยการอ่านหนังสือ พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดกับคนอ่ืนๆ รวมทั้งหาความรู้จากสื่อต่างๆ จึงท าให้เกิดประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ ผลงานที่
เกิดขึ้น ได้แก่ รางวัลชนะเลิดอันดับ 1 Asia Young Designer Awards  การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Bangkok 
Design Week 2022 และการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Chang Mai Design Week  และผลงานการประกวด 
การออกแบบอีกมากมาย และยังหารายได้พิเศษระหว่างเรียนเพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้จากการท างาน  
ในสถานที่จริง 

 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565            7 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยควรน าผลงานที่เกิดขึ้นของนักศึกษา ขยายผลต่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้า

มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ อาจจัดท าเป็นคลิป VDO ความยาว 3-7 นาที เผยแพร่ลงในสื่อ เช่น 
YouTube TikTok โดยเนื้อหาของคลิป VDO ควรมีความน่าสนใจ บอกเล่าว่าศึกษาอยู่คณะ/สาขา/ชั้นปีใด   
เหตุใดถึงเลือกมาเรียนต่อที่ มทร.ธัญบุรี , รางวัลที่ได้รับ ,ประวัติส่วนตัว เป็นต้น และขอให้น าคลิป VDO ที่จัดท า
เรียบร้อยแล้วนั้น มาน าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 

 3.2 การด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเพื่อการจัดท ากรอบนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุม
คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าผล 
การสรุปประเด็นเพ่ือก าหนดเป็นกรอบนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ไปปรับปรุงแก้ไข โดยหารือร่วมกับ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ด าเนินการจัดประชุมระดมสมอง 
โดยมีรองอธิการบดีด้านการพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ และผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
นักศึกษา หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายสังกัดกองพัฒนานักศึกษา โดยน าประเด็นส าคัญมาเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานักศึกษา ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

  - มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความส าคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  
(Quality Campus life) ซึ่งจะท าอย่างไรที่จะสามารถท าให้นักศึกษาอยากอยู่ในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด  
โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่หอพัก ทั้งนี้ ควรมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ เช่น การว่ายน้ า การปีนหน้าผา  
และการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ในการเอาตัวรอด และรู้เท่าทันกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ  ด าเนินการจัดท าแผนกิจกรรม
เพ่ือให้ครอบคลุม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565            8 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 การรายงานข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
       Ms.Yamin Thwe (จากประเทศเมียนมาร์) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ 
RMUTT E-Cube-I ปีการศึกษา 1/2563 ได้น าเสนอต่อที่ประชุมถึงความก้าวหน้าของการศึกษา ผลการเรียน
และผลงานวิจัย โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล จ านวน  
2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง“Quality Analysis of Shopee Seller Portal by Using Category Recommendation 
System Approach” (IEEE XPlore) และ เรื่อง“A Semi Supervised Learning Approach for Automatic 
Detection and Fashion Product Category Prediction Using FC-YOLOv4” (วารสาร IEEE Access : 
Multidisciplinary (Q1) อยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ (คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน (ประธานหลักสูตรฯ)  
เป็นที่ปรึกษา ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 เรื ่อง นักศึกษาได้พัฒนารูปแบบและอัลกอริทึมด้านการประมวลผลภาพ 
(Image Processing) เพ่ือช่วยผู้ซื้อสินค้าในระบบออนไลน์ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยอัลกอริทึมสามารถ
จดจ าและเรียนรู้ภาพสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการได้ และระบบจะค้นหารูปแบบสินค้าที่ใกล้เคียงกับความต้องการ  
มาน าเสนอเพ่ือช่วยให้ผู้ซื้อได้สามารถเลือกซื้อ เลือกตัดสินใจจากกลุ่มของสินค้าที่ตัวเองสนใจและมีความ
ใกล้เคียงกัน ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์ นอกจากนั้น ระบบจะมี 
ความฉลาดมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เรียนรู้ pattern จากจ านวนสินค้าที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้นในฐานข้อมูล ผลงานวิจัย 
ทั้ง 2 ผลงาน นับเป็นผลงานทางวิชาการที่ส าคัญของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฯ และคณะฯ 
ภายใต้โครงการ RMUTT E-Cube-I ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาของ
การศึกษานั้น นักศึกษาได้ช่วยงานอาจารย์ในการท างานวิจัย การเขียนข้อเสนอเพ่ือขอรับทุนจากภายนอก  
สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในคณะฯ แลกเปลี่ยนประสบการณก์ับนักศึกษาไทย  

 ในการประชุมครั้งนี ้ ประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา  
(ดร.ชุมพล พรประภา ) ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่  Ms.Yamin Thwe และขอให้มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาส 
ให้ Ms.Yamin Thwe สมัครเข้าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยหรือจัดหาทุนเพ่ือให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว 

       
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.2  การจ่ายเงินรางวัลด้านภาษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในด้านวิชาการ
และความสามารถเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจแก่นักศึกษา จึงเห็นควร
ให้มีประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
เรื่อง  การจ่ายเงินรางวัลด้านภาษาแก่นักศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล ดังต่อไปนี้ 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2565            9 

1.  การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  
1.1 TOEIC (990)  ระดับคะแนน 800-900 5,000  บาท 
1.2 TOEIC (990)  ระดับคะแนน 900 ขึ้นไป 10,000  บาท 
1.3 IELTS (9) ระดับคะแนน 8.0 ขึ้นไป 10,000  บาท 

2.  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล HSK Chinese Proficiency Test (6) 
2.1 ระดับ 4-5   5,000  บาท 
2.2 ระดับ 6  10,000  บาท 

3. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency 
Test (JLPT) (N1)  

3.1 ระดับ N2 – N3   5,000  บาท 
3.2 ระดับ N1       10,000  บาท 

                       ทัง้นี้ จากประกาศฯดังกล่าว มีนักศึกษาได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 10 คน 

รายชื่อนักศึกษา คะแนน TOEIC 900 ขึ้นไป ได้เงินรางวลั คนละ 10,000 บาท 5 คน เปน็จ านวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 

ชื่อ นามสกลุ รหัสนักศึกษา คณะ สาขาวิชา คะแนน 

นายเจต  คารวะ 116310103175-0 ศิลปศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 945 

นางสาวพนิดา เศรษฐานันท์ 116110461415-0 วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 930 

นายทศพร บุญกัณหา 116210801098-1 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร ์ 925 

นางสาวอิศริยา วงศ์ชมพ ู 116210103052-4 ศิลปศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 915 

นายปุณญพัฒน์ แก้วมนตร ี 116410103057-8 ศิลปศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 910 

รายชื่อนักศึกษา คะแนน TOEIC 800-900 ได้เงินรางวัล คนละ 5,000 บาท 5 คน เป็นจ านวนเงนิทั้งสิ้น 25,000 บาท 

ชื่อ นามสกลุ รหัสนักศึกษา คณะ สาขาวิชา คะแนน 

นายสหรัฐ ธัญญาวุฒิ 115910103091-7 ศิลปศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 880 

นายทศวรรษ แผลงมน 116110103048-3 ศิลปศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 860 

นายจักร ี เกียรติประภาพกุล 116120103042-5 ศิลปศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 815 

นางสาวฐิติกาญจน ์ ค าโทน 116110103043-4 ศิลปศาสตร ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 815 

นายปรินทร สุขกาย 116110805072-4 เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีมลัติเดีย 810 

  ในวาระการประชุมนี้  คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบเงิน
รางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนน TOEIC 900 ขึ้นไป และนักศึกษาที่มีคะแนน TOEIC 800-900 รวมทั้งสิ้น 8 ราย  
ซึ่งอีก 2 ราย ไม่ได้มารับเงินรางวัลเนื่องจากติดภารกิจ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอให้นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมใหญ่
สามัญ ประจ าปี 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ 
นายวิลาศ  เฉลยสัตย์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงเป็น
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้แถลงนโยบายและปรัชญายุทธศาสตร์  
ในการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ “Proud to be ราชมงคล” ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความภาคภูมิใจความเป็นศิษย์ “ราชมงคล” 
2. มุ่งเน้น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ถึงการเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า จัดท าฐานข้อมูลสืบค้น เป็นศูนย์กลางข้อมูลทั่วไปและการ

ประกอบอาชีพ 
4. ผลักดันการสร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้กับศิษย์ราชมงคล 
5. จัดกิจกรรม พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่าทุกคณะ 
6. จัดกิจกรรมหารายได้ เพ่ือพัฒนาสมาคมให้มีความยั่งยืน 
7. สร้างช่องทางให้ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงสมาคมได้อย่างสะดวก เพ่ือมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสมาคม 
    จึงเรียนเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอให้นายกสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั ้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี (นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  
ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา และมอบฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา เพ่ิมเติม เสนอเข้าที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือพิจารณาลงนามในค าสั่งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 แจ้งก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา  
ครั้งที่ 4/2565  
         ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้แจ้งก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565  
ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ   
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
และออนไลน์ระบบ ZOOM 

 มติที่ประชุม     รับทราบ  

 ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      นางดวงใจ เนตระคเวสนะ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


